

# พม.เปิดโครงการรณรงค์ “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” Everyday ... We Love Family พร้อมแถลงงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

วันนี้ (๒๓ มี.ค. ๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” Everyday ... We Love Family พร้อมแถลงข่าวการจัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรม และใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวแทนครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ ครอบครัว กับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ความเป็นครอบครัวไม่เคยหยุด ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว”

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีความสำคัญที่สุดในการขัดเกลา และผลิตพลเมืองให้มีคุณภาพ ซึ่งครอบครัวจะเข้มแข็งหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ถือเป็นปัจจัยหลัก และเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่จะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างให้ครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพภายในครอบครัว ลดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจคนในครอบครัว ทำร้ายตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว หรือทำลายทรัพย์สินภายในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันนี้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีให้เห็นมากมาย โดยเฉพาะการเผยแพร่หรือพบเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งปัจจุบันถือเป็นช่องทางที่กระจายข่าวสารได้แพร่หลายมากในกลุ่มเยาวชน และบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีขึ้นได้นั้น ควรต้องส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันให้มาก และสม่ำเสมอที่สุด

นายสันติ พร้อมพัฒน์ กล่าวว่า เราได้เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวมาโดยตลอด ในปีนี้ทาง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” Everyday ... We Love Family ภายใต้แนวคิด “ความเป็นครอบครัวไม่เคยหยุด ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว” ด้วยการเริ่มต้นให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เวลาด้วยกันของครอบครัว ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ด้วยหลักคิดหยุดทุกข์สร้างสุข เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว พร้อมสร้างเครือข่ายพบปะแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ชีวิต ผ่านกิจกรรม Love Family Rally : ล่าขุมทรัพย์ดินแดนมหานคร, กิจกรรมเทศกาล ภาพยนตร์ครอบครัว, กิจกรรม Family Learning Together และกิจกรรม Happy Family เพื่อส่งเสริมให้ ครอบครัวทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ให้ครอบครัวเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน เสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับครอบครัวผ่านแนวคิดหยุด 4 ทุกข์ (หยุดอบายมุข, หยุดหนี้สิน, หยุดความรุนแรง และหยุดการนอกใจ) สร้าง ๔ สุข (สื่อสารดี มีเวลาร่วมกัน แบ่งปันใส่ใจ และห่วงใยสุขภาพ) ภายใต้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อน และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน หลังจากแนวคิดเดิมที่ “ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” ในปี ๒๕๕๖ เราจึงมีแนวคิดที่ว่า “ความเป็นครอบครัวไม่เคยหยุด ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว” ภายใต้โครงการรณรงค์ “ทุกวัน...เป็นวันเป็นวันของครอบครัว” เพื่อความสุข และรอยยิ้มของสังคม ที่เริ่มต้นมาจากครอบครัวของคุณ”

พร้อมกันนี้ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เผยถึงรายละเอียดของงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ ในปีนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ และประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานวันแห่งครอบครัว เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่เหตุการณ์และปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาจำเป็นต้องกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น

ในงานเดียวกันนี้ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้เพิ่มเติมรายละเอียดของงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่าภายในงานวันแห่งครอบครัว ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ พิธีประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว แก่ครอบครัวที่ได้รับคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น จาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓๒ ครอบครัว ครอบครัวบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ เช่น ครอบครัวศิลปิน ครอบครัวนักธุรกิจ ครอบครัวนักกีฬา สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว และหน่วยงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว จำนวน ๕ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๑๓๗ รางวัล ซึ่งรางวัลครอบครัวร่มเย็นนี้ เป็นรางวัลที่มุ่งยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบ ที่มีรูปแบบความสัมพันธ์หลายช่วงวัย หรือการมีลักษณะของครอบครัวขยาย ซึ่งมองว่าเป็นต้นแบบที่สำคัญประการหนึ่งของครอบครัวไทย ที่มีผลต่อการเอื้ออาทรและช่วยเหลือพึ่งพากันกันของสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงถ่ายทอด และการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ทัศนคติ และค่านิยมของครอบครัว และส่วนที่ ๒ เป็นการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตามแนวคิด “ทุกวัน ... เป็นวันของครอบครัว” และนิทรรศการจาก  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

“ กิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ คงไม่ยากให้เกิดขึ้นเฉพาะในวันงานเท่านั้น แต่อยากให้ทุกครอบครัวได้เรียนรู้และใช้  
เวลาทำกิจกรรมดีดีร่วมกันในทุก ๆ วันของครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว นอกจากการส่งเสริม  
และสนับสนุนให้มีการจัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปีแล้ว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยังจัด  
ทำการรณรงค์ “ ทุกวัน ... เป็นวันของครอบครัว” รณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี”